

Biểu số 4:
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH
NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2022

(Ban hành theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ)

UBND TỈNH QUẢNG NINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU
MST: 5700102341

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 197/BC-CT

Đông Triều, ngày 13 tháng 5 năm 2023

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm	ha	10.237,88	10.127,24	98,92
1.1	Sản phẩm 1				
1.2	Sản phẩm 2				
2	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm	Tỷ đồng	17,808	17,269	96,97
3	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm	Tỷ đồng	17,808	17,269	96,97

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP.

1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Công ty được UBND tỉnh Quảng Ninh giao quản lý, khai thác 18 hồ đập vừa và nhỏ, với tổng dung tích trữ nước khoảng 35,8 triệu m³; 06 trạm bơm tưới, có 18 tổ máy với tổng lưu lượng bơm tưới là 18.900 m³/h; 05 trạm bơm tiêu, có 45 tổ máy với tổng lưu lượng bơm tiêu là 159.000 m³/h; 01 cống tiêu dưới đê; quản lý gần 150 km kênh tưới tiêu các loại và các công trình trên kênh như: 20 cống lấy nước dưới đập, 02 cống tháo sâu, 10 cầu máng, 10 xi phong...; hàng năm tưới cho gần 6.199ha diện tích gieo trồng, tiêu cho 3.869ha diện tích lưu vực; phục vụ tưới, tiêu cho 19 xã, phường và một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Hàng năm, Công ty luôn phối hợp với các xã, phường trên địa bàn thị xã Đông Triều, Công ty Lâm nghiệp Đông Triều để tổ chức trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tăng khả năng giữ nước cho các hồ chứa; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Thị ủy – UBND thị xã Đông Triều đã tiến hành thả các tại các hồ chứa nước để duy trì và tái tạo nguồn thủy sản, đồng thời cải tạo nguồn nước. Mặt khác, Công ty



thường xuyên báo cáo UBND tỉnh, các Sở ngành để đề xuất xin được nạo vét các lòng hồ chứa nước do Công ty quản lý đã bị bồi lắng, để tăng dung tích trữ nước các hồ chứa, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra còn cấp nước thô cho Xí nghiệp nước sạch Đông Triều để sản xuất nước sạch và cấp cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều để phục vụ công nghiệp.

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Do Công ty phục vụ tưới, tiêu cho 19 xã, phường và một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Triều. Hàng năm, đã góp phần quan trọng làm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đồng thời góp phần phòng chống giảm nhẹ thiên tai và thúc đẩy các ngành nghề khác phát triển, đảm bảo an ninh lương thực. Mặt khác, đã giúp nhân dân trong khu vực dự án ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất; cùng với các địa phương để nâng cấp cơ sở hạ tầng; hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng; hoàn chỉnh tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn tiên tiến, nông thôn kiểu mẫu của địa phương thị xã Đông Triều, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...

3. Trách nhiệm với nhà cung cấp.

Căn cứ Hợp đồng số 16/2022/HĐ-KT ngày 05/4/2022 và phụ lục hợp đồng số 03/2023/PL-HĐ/KT được ký giữa Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Ninh với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều "Về việc đặt hàng công tác quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 đối với Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Đông Triều Quảng Ninh" theo Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt phương án đặt hàng Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều và Quyết định số 5808/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 về việc điều chỉnh phương án đặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 của các Công ty TNHH MTV Thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông. Công ty đã thực hiện theo đúng các nội dung của Hợp đồng và phụ lục hợp đồng; đảm bảo hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022; duy trì và bảo toàn nguồn vốn được nhà nước giao; sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, các công trình sau khi được nâng cấp, sửa chữa đều phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích dân sinh kinh tế.

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng.

Công ty luôn luôn chú trọng và đặc biệt quan tâm, đặt lợi ích và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng hàng nên hàng đầu. Do đó, Công ty luôn cử cán bộ công nhân viên người lao động thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước tại các hồ chứa nước, các trạm bơm tưới, trạm bơm tiêu do Công ty quản lý; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh, các địa phương phường, xã trên địa bàn thị xã Đông Triều để xử lý nghiêm những Doanh nghiệp, tổ chức tập thể, cá nhân làm ảnh hưởng nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường nguồn nước. Mặt khác, hàng năm Công ty đã ký hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân - trung tâm phân tích FPD để phân tích chất

lượng nguồn nước mỗi quỹ 01 lần đối với tất cả các hồ chứa. Do đó, nguồn nước của Công ty trong năm 2022, luôn được đảm bảo an toàn để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước thô để sản xuất nước sạch và cấp nước phục vụ công nghiệp ...

5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp.

Hiện tại, tính đến hết năm 2022, tổng số cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty là 99 người. Trong năm 2022, Công ty đảm bảo chi lương, phụ cấp lương và các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ hàng tháng theo đúng kế hoạch được duyệt, không có tình trạng nợ đọng lương đối với người lao động; giải quyết kịp thời chế độ ốm đau, thai sản, chế độ hưu trí, nâng lương...; 100% cán bộ công nhân viên tham gia đóng BHXH./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ KH&ĐT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu Công ty.



Đặng Văn Tuyên